



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่ 044/2558

เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กรณีหลักฐานการศึกษาไม่สมบูรณ์

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นกำหนดให้มีการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าศึกษานั้น นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องนำสำเนาคุณวุฒิการศึกษาพร้อมฉบับจริงที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ามายื่นในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษามายื่นแสดงในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา เนื่องจากโรงเรียน/สถาบันเดิมยังไม่อนุมัติการสำเร็จการศึกษา เป็นผลให้การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่เสร็จสมบูรณ์นั้น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจึงขอกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนแก่นักศึกษาใหม่ที่เอกสารหลักฐานการศึกษายังไม่สมบูรณ์ดังนี้

1. ให้นักศึกษาและประมวลผลรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ อย่างมีเงื่อนไขได้ ในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้วหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ก่อนสถาบันฯ เปิดภาคการศึกษาแรกที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษา โดยนักศึกษาต้องดำเนินการขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการรายงานตัวเพิ่มเติมตามกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - 1) กรณีนักศึกษาใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือสถาบันการศึกษาที่มีภาคการศึกษาเปิด และปิดตามระบบการศึกษานานาชาติหรือของอาเซียน (AEC) ให้นักศึกษาขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุสถานะการเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาและจะต้องระบุวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และวันที่จะได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาให้ชัดเจน
 - 2) กรณีนักศึกษาใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ และยังไม่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการนักศึกษาจะต้องดำเนินการขอเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ และนำไปเทียบวุฒิการศึกษามาแสดงเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ได้ยื่นเรื่องขอเทียบวุฒิแล้วและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ นักศึกษาจะต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าได้ดำเนินการขอเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เช่น ใบเสร็จค่าธรรมเนียมขอเทียบวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าได้ดำเนินการติดต่อขอเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว
2. ให้นักศึกษายื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 1. พร้อมคำร้องขอส่งเอกสาร (ทบ.28) ที่งานทะเบียนและประมวลผลภายในวันที่กำหนดให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาอย่างมีเงื่อนไข
3. เมื่อนักศึกษาได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับสมบูรณ์ หรือหลักฐานการเทียบคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานำมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผลภายในภาคการศึกษาแรกของการเข้าศึกษา เพื่อให้การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เสร็จสมบูรณ์
4. ถ้านักศึกษาไม่นำคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวมายื่นภายในเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ จะดำเนินการจำหน่ายชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนเนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่สมบูรณ์ในภาคการศึกษาถัดไป โดยยังคงบันทึกผลการเรียนของรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ชำระแล้ว ให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ
5. ในกรณีที่นักศึกษายื่นหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด แต่ระบุวันสำเร็จการศึกษาหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหรือผิดเงื่อนไขการรับสมัครอื่นๆ ที่ส่งผลถึงสถานภาพของการเป็นนักศึกษา ให้ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนตามข้อที่ 4. หรือให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาถัดไปแทน และให้โอนรายวิชาและผลการเรียนของวิชาที่สอบผ่าน โดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ได้ชำระมาก่อนแล้วซ้ำอีก
6. ในกรณีที่นักศึกษาถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 4. นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอคืนสภาพนักศึกษา (ทบ.16) ได้เมื่อหลักฐานคุณวุฒิต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ ในภายหลัง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ
7. หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีๆ ไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

(รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์)

อธิการบดี